

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและศึกษาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะบุคคลดังกล่าว

ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 256 ตัวอย่าง ในพื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จำนวน 256 ราย ประกอบด้วยตำแหน่ง กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 56 ราย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 200 ราย ผลการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นชายมากกว่าหญิงที่เข้ามาในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดอยู่ในช่วง 31-40 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 41-50 ส่วนวุฒิการศึกษาพบมากที่สุดคือชั้นประถมศึกษาถึง วิทยาลัย 52.73 รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในส่วนประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งสูงสุดในช่วง 3 - 4 ปี มีมากถึงร้อยละ 73.04 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

ผู้ศึกษาพบว่าค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของความสนใจ ความสำนึก ความต้องการ และการเรียนรู้ ทั้ง 4 ส่วน จัดอยู่ในระดับคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากคือระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน ซึ่งสามารถแยกกล่าวเป็นส่วนได้ดังนี้

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของความสนใจ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.40 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของความสำนึก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของความต้องการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.86 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.51 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของความสนใจ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.44 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนของความสำนึก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.75 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนของความต้องการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.74 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 3.70 และ 3.61 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับมากเช่นกัน

ในส่วนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ การมองการณ์ไกล และข้อเท็จจริงทั้ง 4 ส่วน มีในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ การมองการณ์ไกล จัดอยู่ในระดับคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน ในส่วนข้อเท็จจริงจัดอยู่ในระดับคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก คือระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน ส่วนของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ การมองการณ์ไกล และข้อเท็จจริงทั้ง 4 ส่วน มีในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ การมองการณ์ไกล จัดอยู่ในระดับคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก คือระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน ในส่วนข้อเท็จจริงจัดอยู่ในระดับคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คือระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน ซึ่งสามารถแยกกล่าวเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของความรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.67 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.63 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของ การมองการณ์ไกล มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารในส่วนของ ข้อเท็จจริงมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน
 ส่วนของความรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.22 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์ปานกลาง

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใน
 ส่วนความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.16 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์ปานกลาง

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใน
 ส่วนของการมองการณ์ไกลมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.16 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์ปานกลาง

ค่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วน
 ของข้อเท็จจริงมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.74 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกณฑ์มาก

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมีค่าเฉลี่ยรวม
 ทั้งหมดเท่ากับ 3.32 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางและคณะกรรมการบริหารมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
 เท่ากับ 3.84 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

5.2 อภิปรายผลการศึกษา

5.2.1 ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหาร

จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในหัวข้อความสนใจค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ของคณะกรรมการบริหาร ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก ในทุกข้อโดยเฉพาะในข้อความสนใจที่
 จะคิดหาวิธีการ ใหม่ ๆ ที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมและในข้อของการพัฒนาบุคลากรใน องค์การบริหาร
 ส่วนตำบล ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นน่าสนใจ รวมไปถึงการประสานงานเกี่ยวกับการ
 จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ อาจกล่าวได้ว่าค่านิยมในส่วนของความสนใจเกี่ยวกับ
 การจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารนั้นเป็นค่านิยมที่คณะกรรมการบริหารนั้นให้ความ
 สำคัญถึงวิธีการใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานและในส่วนของประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล่าวได้ตามแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมของ สุพัตร
 สุภาพ (2528) ในส่วนของความหมายของค่านิยมคือสิ่งที่คุณสนใจ สิ่งที่คุณปรารถนาจะได้ปรารถนาจะ
 เป็นการปรารถนาจะให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรใน
 องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ รวมไปถึงการปรารถนาให้เกิดการประสานในทุกหน่วยงานของ
 รัฐ เป็นสิ่งจำเป็นมากในการจัดการสิ่งแวดล้อม และในส่วนมากคณะกรรมการบริหารจะมีช่วงอายุการ
 ทำงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ค่านิยมในส่วนนี้จะถูกพัฒนาจากประสบการณ์ชีวิตที่ได้กล่าวกัน ค่านิยม
 พัฒนามาจากประสบการณ์ชีวิต ซึ่งจากประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
 ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์การใช้สิ่งดังกล่าวมาเปรียบวัดกับการจัดการสิ่ง
 แวดล้อมเป็นเรื่องที่มองข้ามมิได้

ส่วนของความสำนึก ค่านิยมในส่วนนี้ของคณะกรรมการบริหารเช่นกันค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก ในทุกข้อ ค่านิยมดังกล่าวให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลในการจัดการสิ่งแวดล้อม การพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมุ่งประโยชน์ของประชาชนและให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องให้ความสำคัญที่ความสามารถของตัวบุคคลเป็นหลัก กล่าวได้ว่า ค่านิยมเกี่ยวกับความสำนึกเป็นการมองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ประเด็น การจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งให้ความสำคัญของการให้ได้ผลประโยชน์ต่อคนในชุมชน มุ่งให้ความสำคัญของความสามารถของการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมไปถึงการประเมินผลในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสิ่งที่ยากมากต่อการดำเนินการให้รัดกุม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก ๆ จุดของสังคมการได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก ๆ จุดของสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งสำคัญมาก อีกทั้งประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการผู้บริหารนี้ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสำนึกที่จะส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญไปในแนวทางตามที่ รัฐนิการ เศรษฐโร (2528 : 48) กล่าวว่า การใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลเองเป็นค่านิยมที่กำหนดพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลนั้น ได้

ส่วนของความต้องการ ค่านิยมในส่วนนี้ของความต้องการในส่วนนี้เน้นในเรื่องการวางแผนในการคัดเลือกบุคคลในการเข้ามาทำงานสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผล การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก ตามลำดับคะแนน อาจกล่าวได้ว่า ความต้องการตามค่านิยมของคณะกรรมการบริหารนี้ เป็นผลมาจากหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ประสบการณ์ของคณะกรรมการในการทำงานในด้านการบริหารเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้มุมมองในส่วนนี้ของความต้องการเป็นไปในแนวทางดังกล่าว จากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การไม่พัฒนาในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะศักยภาพของบุคลากรอีกทั้งการขาดการประเมินผลจัดการสิ่งแวดล้อมหรือมีการประเมินแต่มีได้นำเสนอต่อส่วนรวมให้ได้รับข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดค่านิยมต่อความต้องการในประเด็นนี้

ส่วนของการเรียนรู้ ค่านิยม ในส่วนของการเรียนรู้ของคณะกรรมการบริหาร มุ่งให้ความสำคัญในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาของชุมชนเองในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ในส่วนนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก เช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลได้ เก็บข้อมูลได้ทางวุฒิทางการศึกษา อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา คือ จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 มองไปถึงการศึกษาที่มีระดับต่ำมาก รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารส่งผลให้ระดับการเรียนรู้ได้รับการกระทบไปในทางที่อาจส่งข้อมูลในแนวทางลบมากกว่าทางบวก คือระดับค่าคะแนนอาจต่ำกว่าเกณฑ์ ในส่วนของการเรียนรู้มีค่านิยมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญถึงการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ คือต้องการให้ความสำคัญต่อประชาชนใน

การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพัฒนาตนเองและให้ความสำคัญกับตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนของตนเองเป็นพิเศษ

5.2.2 ส่วนของค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ในส่วนของความสนใจ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก ซึ่งในข้อที่ให้ความสำคัญส่วนมากจะเหมือนกับคณะกรรมการบริหาร คือในส่วนของความสนใจที่จะคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการประสานงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เห็นได้ชัดเจน จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ในเขตเดียวกับในจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระดับเดียวกัน การมีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายคลึงกัน การมีวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก เป็นผลอย่างมากทำให้ในระดับค่านิยมความสนใจออกมาคล้ายคลึงกันและไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก

ในส่วนของความสำนึก ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก ซึ่งความสำนึกจะเหมือนกับในส่วนของความสนใจโดยเฉพาะในข้อของการพิจารณาสิ่งแวดล้อมมุ่งให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก รวมไปถึงการประสานงาน และการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในส่วนของความสนใจเป็นสิ่งที่ทำให้เกณฑ์ของระดับคะแนนของค่านิยมอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว

ในส่วนของความต้องการ ค่านิยมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการประสานงานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กับในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการวางแผนการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลดังกล่าว กล่าวได้ว่าความต้องการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้จะคล้ายคลึงในทุก ๆ ประเด็น โดยให้ความสำคัญถึงการประสานงานของหน่วยงาน การมุ่งในการวางแผน การให้ความสำคัญต่อบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ผลเป็นอย่างดี

ในส่วนของการเรียนรู้ ค่านิยมในส่วนนี้ของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นหลักเป็นข้อสำคัญประการหนึ่ง จากข้อมูลที่ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันการมุ่งให้ความสำคัญของประชาชนเป็นหลัก การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการบริหารองค์

การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งค่านิยมในสวนนี้ยังคงต้องการและให้ความสำคัญต่อประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง เป็นหลักสำคัญประการหนึ่ง

5.2.3 วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหาร

ในสวนของความรู้ ระดับวิสัยทัศน์ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเฉพาะในสวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และในเรื่องการประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ หากไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่มีความรู้เรื่องการติดตามผลการจัดการสิ่งแวดล้อม จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกัน ของการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ จุดของระบบได้ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญเป็นอย่างมากในสวนของความรู้ในข้อดังกล่าว

ในสวนของความเข้าใจ ระดับวิสัยทัศน์ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก ในสวนของความเข้าใจนี้ วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหาร มุ่งระดับคะแนนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระดับวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะคล้ายคลึงในสวนของความรู้ คือ จะต้องให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเน้นการประสานงานของหน่วยงานเป็นสำคัญ การจะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในทุก ๆ ส่วนจำเป็นต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจที่ได้สั่งสมมาจากการที่คณะกรรมการบริหารเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานมานานมีประสบการณ์ความชำนาญในเรื่องการจัดการมานาน ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ในเรื่องดังกล่าวได้ ดังข้อมูลที่ปรากฏเบื้องต้น

ในสวนของการมองการณ์ไกล ระดับวิสัยทัศน์ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเฉพาะในข้อเรื่องการวางแผนประสานความร่วมมือและในสวนของการวางแผนการจัดการบุคลากร ซึ่งเป็นการมองการณ์ไกลที่ไม่ต้องกล่าวถึงมากนัก ระดับวิสัยทัศน์ข้อสำคัญที่สุดคือการมองการณ์ไกล คณะกรรมการบริหารเป็นกลุ่มบุคคลที่จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมองการณ์ไกล ในเรื่องการวางแผน และส่วนของบุคลากรในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม การที่มุมมองในรูปแบบดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมถึงจะอยู่ในระดับไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

ในสวนของข้อเท็จจริงระดับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหาร ในสวนข้อเท็จจริงจัดอยู่ในเกณฑ์สูงมาก คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าการรู้จักจริงในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการจัดบุคลากรไม่ลงตัว การประเมินผลโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมหมดทุกด้าน ขาดการพัฒนาคน ขาดประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นข้อเท็จจริง สั่งสมมาจากประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การเป็นคนของชุมชนโดยตรง อีกทั้ง

การมองเห็นความสำคัญของปัญหาในทุก ๆ จุดของมูลเหตุของปัญหาดังกล่าว เป็นมูลเหตุหนึ่งทำให้ระดับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการมีระดับอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว

5.2.4 วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในส่วนของความรู้ ระดับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นสิ่งที่ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของวุฒิทางการศึกษาที่ได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้อยู่ในระดับจบประถมศึกษา ซึ่งมีสูงที่สุดอาจส่งผลถึงระดับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในข้อที่เกี่ยวกับการประสานงาน ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในข้อที่มีความรู้ในเรื่องการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวข้อที่สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความสำคัญมาก

ในส่วนของความเข้าใจ ระดับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล นั้นค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งคงเป็นในหัวข้อความเข้าใจ ความเข้าใจในการประสานงานในส่วนของจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนมาก จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุผลเดียวกับระดับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารคือ การอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ระดับความรู้ในรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน เป็นผลให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ไม่แตกต่างจากกลุ่มมากนัก

ในส่วนของ การมองการณ์ไกล ระดับวิสัยทัศน์ของการมองการณ์ไกลในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การ (อบต.) ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งเน้นในส่วนของ การวางแผนทั้งระยะยาว การประสานแผน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การที่ระดับวิสัยทัศน์ของการมองการณ์ไกลออกมาในตามหัวข้อของการวางแผนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ในแนวทางหนึ่งที่ต้องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และครอบคลุมไปถึงระบบซึ่งรูปแบบวิธีการต่างๆ นั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อไป

ในส่วนตัวข้อเท็จจริง ระดับวิสัยทัศน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การ (อบต.) ในส่วนตัวข้อเท็จจริงค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเฉพาะในข้อการคิดค้นและกำหนดวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งไม่พร้อม ในเรื่องการประเมินผลโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ครอบคลุมหมดทุกด้าน เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถรับรู้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการได้ทราบข้อมูลการได้จากการประชุม โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เป็นข้อเท็จจริงที่พึงให้ความสำคัญเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดวิสัยทัศน์ในการเกิดความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เกิดขึ้น

จะเห็นได้ว่าค่านิยมอยู่ในช่วงระดับค่าคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเฉลี่ยค่านิยมของคณะกรรมการบริหารจะสูงกว่าระดับค่านิยมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เล็กน้อย ในส่วนของระดับวิสัยทัศน์ก็กล่าวได้ว่าระดับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารจะสูงกว่าระดับวิสัยทัศน์ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งส่วนมากระดับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการอยู่ในช่วงระดับค่าคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากถึงมากที่สุด แต่ในระดับวิสัยทัศน์ของสมาชิก (อบต.) อยู่ในช่วงระดับค่าคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก แต่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาทางปานกลาง กล่าวได้ว่า ทั้งค่านิยมและวิสัยทัศน์ ซึ่งคงมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลอีกหลายประการทั้งในเรื่องประสบการณ์ทำงาน วุฒิทางการศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสาร ขนบธรรมเนียม ประเพณี การฝึกอบรม ทัศนคติ สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว จะส่งผลให้ระดับค่านิยม และระดับวิสัยทัศน์มีค่าที่สูงหรือต่ำหรือแตกต่างกัน เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาในตัวแปรดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในการวิจัยครั้งนี้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง มีช่วงอายุมากที่สุดอยู่ในช่วง 31 - 51 ปี มีวุฒิทางการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่พบมากที่สุด อีกทั้งประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งสมาชิก (อบต.) สูงที่สุด รวมไปถึงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นผลให้ข้อมูลจากระดับค่านิยมและระดับวิสัยทัศน์ที่ได้เป็น สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว การอยู่ในท้องถิ่นที่มีความคล้ายคลึงกัน การมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ระดับอายุในช่วงวัยทำงานและมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านดังกล่าวมากขึ้น ทำให้ระดับค่านิยมและระดับวิสัยทัศน์ออกมาไม่แตกต่างกันมาก จะแตกต่างตรงที่ระดับวิสัยทัศน์จะเกิดเฉพาะตัวเองนั้นมักวัดจากการที่เป็นผู้นำของกลุ่ม การได้รับข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมอบรม ประชุม การเป็นผู้นำ การที่ตนเองมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพสูง มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งคณะกรรมการบริหารเป็นบุคคลที่ถูกเลือกจากคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าคน ๆ นั้นสามารถขึ้นมาบริหารได้ จำเป็นต้องมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นไม่มากนักน้อย และนี่เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ระดับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการผู้บริหารมีระดับอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าระดับวิสัยทัศน์ของสมาชิก (อบต.)

5.3 ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องค่านิยมและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. ควรศึกษาถึงค่านิยมและวิถีทัศน์ของสมาชิกและคณะกรรมการบริหารในพื้นที่ราบเปรียบเทียบกับกลุ่มบนพื้นที่ที่สูง เพราะบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ หากมีความจำเป็นหรือต้องการที่จะศึกษาให้ครอบคลุมควรขยายพื้นที่ในแต่ละภาคหรือภูมิภาคหรือประเทศ
3. ควรศึกษาค่านิยมหรือวิถีทัศน์ของบุคคลเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน